

มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ที่	รายการ	มาตรการประหยัดพลังงาน
๑	มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	<p>๑. เครื่องปรับอากาศ</p> <p>๑.๑ สำนักงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.</p> <p>๑.๒ หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานเกิน ๑ ชั่วโมง ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง</p> <p>๑.๓ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส</p> <p>๑.๔ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ตัดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง</p> <p>๑.๕ สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที และเมื่อเลิกการประชุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที และไม่ความเปิดเครื่องปรับอากาศครบทุกตัว</p> <p>๑.๖ ห้ามพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างพักค้างคืนบนสำนักงาน</p> <p>๒. ไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๒.๑ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีบุคลากรทำงานในห้องทำงาน</p> <p>๒.๒ เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น</p> <p>๒.๓ ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดิน</p> <p>๒.๔ ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒.๕ ปิดไฟทุกดวงเมื่อบุคลากรคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน</p> <p>๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า</p> <p>๓.๑ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>๓.๒ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องสำรองไฟ</p> <p>๓.๓ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน ๑๕ นาที</p> <p>๓.๔ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๓.๕ ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู</p> <p>๓.๖ กำหนดการใช้กระติกน้ำร้อนให้เป็นเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. และเมื่อน้ำเดือดแล้วให้ถอดปลั๊ก</p> <p>๓.๗ ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำเย็นเมื่อเลิกใช้งาน ทุกวัน</p> <p>๓.๘ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดสำนักงาน ต้องตรวจสอบดูแลการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงาน</p>
๒	มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	<p>มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๑. ส่งเสริมการการใช้แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ แทนน้ำมันเบนซินสำหรับรถราชการที่เป็นเครื่องเบนซิน และ B๕ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล</p> <p>๒. ขับขี่รถยนต์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขับด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>๓. ไม่ควรติดเครื่องยนต์ขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน</p>

		<p>๔. ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์</p> <p>๕. มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกคัน การใช้รถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๖ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาที่น้อยที่สุด</p> <p>๗ ใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์</p>
๓	มาตรการประหยัดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	<p>มาตรการประหยัดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๑. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใช้อย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน</p> <p>๒. การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ให้ปิดเครื่องทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน</p> <p>๓. การแก้ไขเอกสาร ให้แก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ</p> <p>๔. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องพิมพ์ได้</p> <p>๕. การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนที่จะถ่ายเอกสารหลายๆ ชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร</p> <p>๖. การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง ๒ ด้าน โดยก่อนทิ้งควรตรวจสอบกระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่</p> <p>๗. ใช้ซ้ำของกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๘. แยกกระดาษที่ผ่านมากการใช้ประโยชน์แล้วออกจากกองเหลือทิ้งจากสำนัก เพื่อเปิดโอกาสให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการลดปริมาณขยะ</p>
๔	มาตรการประหยัดน้ำประปา	<p>มาตรการประหยัดน้ำประปา</p> <p>๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว</p> <p>๒. ช่วยกันสอดส่องดูแลการรั่วไหลซึมของน้ำ หากพบการรั่วไหลให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที</p> <p>๓. ซ่อมแซมชักโครก, ก๊อกน้ำที่ชำรุดเพื่อไม่ให้น้ำรั่ว</p> <p>๔. ใช้น้ำในบอรดน้ำต้นไม้ หากไม่เพียงพอจึงจะใช้น้ำประปา</p> <p>๕. ไม่ควรเปิดน้ำรดต้นไม้ในสนามหญ้าทิ้งไว้นาน ๆ จนน้ำท่วมนอง</p>
๕	มาตรการปลูกจิตสำนึก	<p>๑. ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน</p> <p>๒. ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน</p>

